



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์  
โทร. ๐ ๔๓๒ ๔๖๖๘๑ โทรสาร ๐ ๔๓๒ ๔๖๖๘๒  
E-mail: [cpd\\_khonkaen@cpd.go.th](mailto:cpd_khonkaen@cpd.go.th) [www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์ขอนแก่น หนุนสหกรณ์ให้บริการสมาชิกครบถ้วน

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรสีชมพูชนศิริ จำกัด ซึ่งในการประชุม สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้แนะนำคณะกรรมการให้ย้อนรำลึกถึงวัตถุประสงค์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกันรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ว่า เป็นเพราะเกษตรกรมีความเดือดร้อนในเรื่องเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ มีปัญหาจากการต้องจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาไม่ยุติธรรม และในบางครั้งก็ได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน และปัญหาจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนกลางในการขายผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง ดังนั้นเมื่อเกษตรกรได้รวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรสีชมพูชนศิริ จำกัด และที่ประชุมใหญ่ได้มอบความไว้วางใจให้พวกเราเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เข้ามาเป็นตัวแทนของสมาชิกในการบริหารกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการจึงมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกที่เข้าร่วมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ นั่นคือ การบริหารสินเชื่อให้กับสมาชิกให้มีทุนเพียงพอกับการนำไปใช้ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการระดมทุนภายในก่อน ทั้งจากการปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกเข้าเพิ่มทุนเรือนหุ้น การฝากเงินกับสหกรณ์ทั้งในรูปแบบของเงินฝากสัจจะและเงินฝากทั่วไป หากยังไม่เพียงพอก็ยังมีเครือข่ายของสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่น ที่จะให้สหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน การจัดหาปัจจัยการผลิตมาบริการกับสมาชิก เช่น ปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการเกษตรปัจจุบันที่สหกรณ์ควรจะได้จัดหาบริการให้กับสมาชิก โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ ปัจจัยการผลิตต้องมีราคายุติธรรมและมีคุณภาพ และไม่ต้องไปขายราคาถูกเพื่อแข่งขันกับตลาด เพราะการแข่งขันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ แต่วัตถุประสงค์ของสหกรณ์คือการบริการกับสมาชิก อย่างยุติธรรม โปร่งใส ตรงไปตรงมา สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งธุรกิจ เมื่อสิ้นปีทางบัญชี นั้นก็เท่ากับสมาชิกสหกรณ์สามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าตลาด จากเงินที่ได้รับบริการเฉลี่ยคืน และเรื่องสุดท้าย คือ ผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกจะต้องไม่ถูกนำไปเร่ขายและไปถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนกลาง สหกรณ์ควรคิดหาอุปกรณ์การตลาด เช่น ลานตาก ฉาง ฯลฯ มาบริการสมาชิก อุปกรณ์การตลาดแม้จะมีราคาสูง แต่คณะกรรมการ ก็มีทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาจังหวัด สหกรณ์ก็อาจจะใช้ช่องทางเหล่านั้น เพื่อขอรับการสนับสนุนบางส่วนและสหกรณ์ลงทุนบางส่วน เป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จ หากสหกรณ์สามารถให้บริการสมาชิกอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของทุน ปัจจัยการผลิต และการรวบรวมผลผลิต ก็จะทำให้สหกรณ์ได้รับความเชื่อถือและความศรัทธาจากสมาชิกและสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์





